

Trò chuyện về nghề nghiệp

Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Đối với nhiều thanh thiếu niên, việc lựa chọn con đường sự nghiệp phù hợp đòi hỏi phải cân nhắc và tìm hiểu nhiều vấn đề.

Khát vọng về học tập và nghề nghiệp thường được định hình bởi suy nghĩ của thanh thiếu niên về cách hoà hợp với người khác, và bởi kỳ vọng của cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên và bạn bè của họ.

Là người có ảnh hưởng chính đến các quyết định nghề nghiệp của thanh thiếu niên, cha mẹ, người chăm sóc và giáo viên cần bắt đầu trò chuyện về nghề nghiệp sớm hơn nhiều so với thời điểm ở trường trung học.

Nghiên cứu cho thấy định kiến giới tính trong các lựa chọn nghề nghiệp có thể thấy rõ ở trẻ em từ lúc mới sáu tuổi. Một ví dụ về định kiến giới tính là con gái ít quan tâm đến khoa học máy tính và kỹ thuật hơn con trai.

Nhiều thanh thiếu niên không có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân viên công sở và thợ nghề thành đạt, và cần có cơ hội làm việc với nhiều hình mẫu khác nhau từ thế giới việc làm.

Vậy, chúng ta trò chuyện về nghề nghiệp như thế nào?

Cha mẹ có thể trò chuyện về nghề nghiệp với con mình bằng cách thể hiện sự quan tâm đến nguyện vọng của con. Hãy xem xét những điều sau đây:

- Dành thời gian để trò chuyện về nghề nghiệp với con mình.
- Ủng hộ những khát vọng cao đẹp và cẩn thận để không 'phá vỡ ước mơ'.
- Kết nối việc học tập của con với lộ trình nghề nghiệp.
- Cung cấp thông tin chính xác, cập nhật về lộ trình nghề nghiệp và thị trường lao động.
- Chỉ cho con thông tin về tất cả các lựa chọn và lộ trình mở ra cho con. Điểm khởi đầu tuyệt vời là trang mạng [myfuture](https://myfuture.wa.gov.au).

Hãy thử dùng những câu hỏi mở đầu trò chuyện về nghề nghiệp dưới đây			
Điều gì con đã đạt được khiến con cảm thấy thực sự tự hào?	Thành tích nào khiến con hài lòng nhất?	Con nghĩ mình sẽ làm gì trong năm năm nữa?	Có công việc nào con đã thấy hoặc nghe kể mà con thích không? Điều gì khiến con thấy công việc đó hấp dẫn?
Những kỹ năng con đã đạt được từ công việc bán thời gian của con là gì?	Con sẽ làm gì nếu công việc mơ ước của con lại ở xa nhà?	Nếu con có cơ hội để học hỏi bất cứ điều gì, thì đó sẽ là gì?	Con muốn giải quyết thách thức nào của thế giới hoặc cộng đồng?